

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH NHIỆM KỲ 2021-2026

- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp;

- Kính thưa quý cô bác, quý anh chị đại diện cho cử tri có mặt tại buổi tiếp xúc hôm nay.

Tôi là **Võ Thị Xuân Uyên**, sinh năm 1982, hiện công tác tại Bệnh viện YHCT tỉnh Đồng Tháp, với chuyên môn được đào tạo là Thạc sỹ YHCT, tôi được giao nhiệm vụ PGĐ phụ trách chuyên môn của Bệnh viện.

Tôi rất vinh dự được cơ quan nơi tôi công tác tín nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND Tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời được cử tri nơi tôi cư trú tin tưởng, giới thiệu tôi ứng cử đại biểu HĐND Tỉnh, và cho đến nay tôi đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh hiệp thương nhất trí đưa vào danh sách chính thức để cử tri bầu làm đại biểu HĐND Tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 23/5 tới đây. Đặc biệt tôi thấy rất vui khi được Ủy ban bầu cử tỉnh phân bổ về ứng cử tại đơn vị bầu cử số 3 trên địa bàn thành phố Hồng Ngự chúng ta đây.

Kính thưa các quý cô, bác, anh, chị cử tri!

Tôi có nhận thức sâu sắc rằng việc mình được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh vừa là vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm của cá nhân tôi đối với cử tri và nhân dân trong tỉnh, trong đó trước hết là trách nhiệm với cử tri và nhân dân thành phố Hồng Ngự nơi tôi ứng cử.

Trong thời gian tới, nếu tôi được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, thì ngoài chức năng, nhiệm vụ chuyên môn, tôi sẽ có thêm tư cách đại biểu để tham gia vào các hoạt động của HĐND tỉnh. Và trên cương vị đại biểu HĐND tỉnh, tôi hứa sẽ tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đồng thời nỗ lực, quyết tâm làm tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, trong đó tập trung vào một số hoạt động trọng tâm sau đây:

Một là, tôi sẽ giữ mối liên hệ thường xuyên, chặt chẽ với cử tri và nhân dân, tham gia góp ý kiến để HĐND tỉnh đa dạng hóa các hình thức thông tin, tăng cường trao đổi thông tin qua lại giữa HĐND tỉnh với cử tri cũng như với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, không để tình trạng thông tin một chiều mà ngược lại phải bảo đảm sự tương tác cao trong trao đổi thông tin, có hỏi thì phải có trả lời.

Hai là, sẽ theo dõi, nắm bắt tình hình ở cơ sở, lắng nghe ý kiến của nhân dân; phát hiện và kiến nghị với các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý kịp thời những vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện chính sách, nhất là trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, trong việc bảo đảm cung cấp

